

PE  
NATION

# CENTRIC PLM™ เสริมประสิทธิภาพให้กับ PE NATION เพื่อรับมือกับการเติบโตแบบก้าวกระโดด

แบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายสามารถดำเนินงานได้เร็วขึ้นด้วยแหล่งข้อมูลจริงแหล่งเดียว



 CentricSoftware™

© 2021 Centric Software Inc. สงวนลิขสิทธิ์

“เราเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เติบโตรวดเร็ว และมีจำนวน SKU เพิ่มขึ้น และเมื่อขยายไปยังหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราก็เริ่มเห็นปัญหา”

มาร์ก โรเจอร์ส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ P.E Nation กล่าวถึงช่วงเวลาก่อนหน้านี้ว่า แม้จะรู้สึกยินดีที่เรามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่ทีมงานเองก็รู้สึกหงุดหงิดและเครียดจากการทำงานกับแหล่งข้อมูลหลายแห่ง แต่ความหงุดหงิดนั้นก็หมดไปในไม่กี่เดือนต่อมาด้วยการใช้ Centric PLM ตอนนี้อย่างไรก็ตาม เริ่มจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลจริงแหล่งเดียว รวมถึงเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมในทันที และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวมได้

### ชุดออกกำลังกายในสไตล์แฟชั่นแนวสตรีท

P.E Nation มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และก่อตั้งโดยผู้ประกอบการด้านฟิตเนสและแฟชั่นอย่างฟิปปิ เอ็ดเวิร์ดส์ และแคลร์ เทร์โกนิง โดยแบรนด์นำเสนอแฟชั่นแนวใหม่คุณภาพเยี่ยมสำหรับสวมใส่เพื่อออกกำลังกายและสวมใส่ลาลองในคณิกกีฬา

P.E Nation ยังคงมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกหลังจากมีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในและต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยกำลังขยายหมวดหมู่เครื่องแต่งกายของแบรนด์ และได้เปิดตัวเสื้อผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยร่วมมือกับแบรนด์อย่าง Speedo และ H&M อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เติบโตได้ตามเป้าหมายดังกล่าว ธุรกิจจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและปรับปรุงวิธีการทำงานตลอดกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวให้เหมาะสม

### PLM คือขั้นตอนต่อไปที่ตอบโจทย์

“การไม่มีแหล่งข้อมูลจริงแหล่งเดียวหรือไม่รู้ว่าจะค้นหาอะไรได้ที่ไหนนั้นเป็นเรื่องที่ทำทนาย บางครั้งเราพิมพ์หมายเลขสไตล์ที่ไม่ถูกต้องหรืออัปเดตบางอย่างไม่ได้ เมื่อธุรกิจขยายใหญ่ขึ้นตารางข้อมูลก็จะยิ่งมากขึ้นหรืออัปเดตข้อมูลช้าลง และนั่นทำให้เราหงุดหงิดไปด้วย” มาร์กอธิบาย “คุณต้องมีทุกอย่างภายในระบบเดียวกันเพื่อปรับขนาดธุรกิจให้เหมาะสม และ PLM ก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสมสำหรับเรา”

P.E Nation เลือกใช้โซลูชันการจัดการวงจรการผลิต (PLM) ของ Centric Software เนื่องจาก Centric Software มีโซลูชันสำหรับองค์กรที่เป็นนวัตกรรมสุดล้ำเพื่อใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา ให้ข้อมูล และขายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทำได้ตามเป้าหมายทางกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานไปสู่รูปแบบดิจิทัล



“ ในด้านการผลิต การเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของเราและระบบอัตโนมัติบางอย่างจาก PLM จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลได้มาก ซึ่งหมายความว่า ทีมงานสามารถโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ได้ และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ P.E NATION ”

### ความท้าทาย

- + ระบบเอกสารไม่สามารถรับมือในการจัดการ SKU และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
- + การเข้าถึงไฟล์และการทำงานนอกสำนักงานช้าลง
- + ทีมต่างๆ ต้องทำงานกับตารางข้อมูลมากมายแทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่ผลิตภัณฑ์

## ทุกอย่างครบ จบในที่เดียว

“เราใช้เวลาพิจารณาเลือกโซลูชัน PLM หลายแบบ แต่เราเลือก Centric เพราะเหมาะกับเรา ทีมงาน P.E Nation มีวิธีทำงานที่สร้างสรรค์มาก ดังนั้นการเชื่อมต่อ Adobe Illustrator เข้ากับ Centric PLM จึงทำให้ทีมออกแบบสามารถสร้างสไตลใน Illustrator และส่งไปปรับคอมเมนต์ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อสามารถใช้งานทุกอย่างได้ในระบบเดียวกัน เช่น เอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ และต้นทุน จึงทำให้ทุกอย่างเข้าใจง่ายขึ้นจริงๆ” มาร์กอธิบาย

อีกทั้งการอินเทอร์เฟซข้อมูลที่ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดี และสามารถสร้างรายงานได้ ทำให้เป็นโซลูชันที่ครบวงจร”

## มีประสิทธิภาพตั้งแต่แรกเริ่ม

“ผมไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นประสิทธิภาพงานในทันที ผลตอบรับที่ผมได้รับจากทีมนั้นเป็นไปในเชิงบวก บางคนก็ทำงานเสร็จก่อนกำหนด ทีมต่างๆ ได้เห็นวาระระบบได้ง่ายเพียงใดและช่วยให้ทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นแค่ไหน” มาร์กเผย

“ข้อดีของ Centric ก็คือระบบอยู่ในคลาวด์ คุณจึงใช้งานได้แม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาที่สำนักงาน การระบาดของโรคเป็นตัวอย่งที่เห็นได้ชัดเลย คุณรู้ว่ามีกรล็อกดาวน์เป็นเวลา 5 วัน แต่มันไม่ได้ทำให้คุณต้องหยุดทำงานหรือหยุดก้าวไปข้างหน้า”

## ประสิทธิภาพและความแม่นยำ

“ในเดือนต่อๆ มา ผมคิดว่าเราจะได้เห็นประสิทธิภาพงานที่ไม่ใช่แค่การสร้างสไตลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอนุมัติสไตลเหล่านั้นด้วย Centric PLM จะเชื่อมต่อกับเครื่องมือการขายของเรา ดังนั้นทันทีที่สไตลได้รับการอนุมัติจากฝ่ายขาย สไตลนั้นจะเข้าไปอยู่ในระบบของพวกเขาโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจะไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือการดึงข้อมูลผิดอีกต่อไปแล้ว”

P.E Nation จะผสมรวมซัพพลายเออร์เข้ากับ Centric PLM เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันมากที่สุด ส่งผลให้ประหยัดเวลาและได้งานที่ถูกต้องแม่นยำ

“เราไม่ต้องส่งอีเมล เพราะจะมีการส่งข้อมูลมาจากระบบโดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรม ตารางข้อมูลขนาดใหญ่เรื่องต้นทุนที่ใช้เวลาอัปเดตครึ่งชั่วโมง เพราะมันซับซ้อนมาก”

## ผลลัพธ์

- + แหล่งข้อมูลจริงแหล่งเดียวช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูลและข้อมูลที่หายไป
- + ทีมต่างๆ ทำงานได้เร็วขึ้นและมีเวลามุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์
- + พอร์ทัลซัพพลายเออร์จะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้รวดเร็วและสม่ำเสมอ
- + การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PLM/ERP จะช่วยลดการป้อนข้อมูลงานการผลิต



## ข้อมูลเกี่ยวกับ P.E Nation ([www.pe-nation.com](http://www.pe-nation.com))

แนวคิดของ P.E NATION ถือกำเนิดขึ้นที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียโดยฟิปปิ เอ็ดเวิร์ดส์ แลแคลร์ เทร์โกนิง

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมีนาคม ปี 2016 แบรินด์เสื้อผ้าที่ใส่ได้ทั้งล้าลองและเล่นกีฬาได้ขยายแบบเสื้อผ้าไปจนถึงชุดออกกำลังกายเชิงเทคนิคขั้นสูง เสื้อผ้าทั่วไปจากยุค 90 ที่ชวนให้นึกถึงอดีต อุปกรณ์เล่นกีฬานหิมะ เครื่องประดับ ยีนส์แฟชั่น และขณะนี้ก็มีเสื้อผ้าพื้นฐานทั่วไปด้วย ในปี 2019 นี้ P.E NATION ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วน่าเหลือเชื่อ โดยขยายหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษ มีไอเดียริเริ่มระดับโลกมากมาย และการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ที่มีแนวคิดเดียวกัน

P.E NATION ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ทั่วโลกต้องการชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์ไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ให้ความแข็งแรงมากขึ้น เทรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ผู้หญิงใส่ชุดออกกำลังกายตลอดทั้งวันเผยให้เห็นช่องว่างที่แท้จริงในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความต้องการใส่เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับการออกกำลังกาย เช่น ชุดออกกำลังกายที่เน้นการออกแบบ ก้าวตามเทรนด์แฟชั่นระดับโลก ใช้สีสันทันทีคัดสรรสำหรับฤดูกาล รวมทั้งลวดลายที่คิดค้นมาเป็นอย่างดี ออกแบบให้มีสไตล์ และสวมใส่เป็นแฟชั่นได้ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพหลักในการผลิตและคุณสมบัติทางเทคนิคของชุดกีฬานอกจากนี้ ยังมีความสวยงามที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแบรนด์ยึดมั่นเสมอมาและเป็นที่ยอมรับอย่างสูง ตลอดจนวิสัยทัศน์และการสื่อสารที่ชัดเจนของแบรนด์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างและการสร้างสรรค์หนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายที่เป็นที่ปรารถนาและปรับเปลี่ยนได้มากที่สุด ซึ่งก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติด้วยความมุ่งมั่นและกำลังพลที่ทุ่มเทตลาดระดับโลกของเสื้อผ้าที่ใส่ได้ทั้งล้าลองและเล่นกีฬา

ปรัชญาของ P.E NATION ให้ความสำคัญไปที่การออกแบบและการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็รังสรรค์แฟชั่นที่ก้าวล้ำ พร้อมกับให้ความทันสมัยและความสบายในการสวมใส่ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้คุณใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วย นอกจากนี้ แบรินด์ยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของชุมชนและการร่วมมือกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้หญิงค้นพบสิ่งที่ชอบและความสามารถของตนเอง พร้อมเพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตแบบไม่หยุดนิ่ง P.E Nation เสื้อผ้าออกกำลังกายและล้าลองเพื่อชีวิตคนเมืองที่ไม่หยุดนิ่ง โดยออกแบบมาพร้อมให้ใส่ได้ทั้งวันและทุกวัน

## ข้อมูลเกี่ยวกับ CENTRIC SOFTWARE ([www.centricsoftware.com](http://www.centricsoftware.com))

Centric Software® ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ซิลิคอน วัลเลย์ ให้บริการแนวคิดผลิตภัณฑ์ไปจนถึงแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลสำหรับแฟชั่น การค้าปลีก รองเท้า สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งรวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว อาหาร และเครื่องดื่ม Centric PLM™ แพลตฟอร์มการจัดการวงจรผลิตภัณฑ์ (PLM) ที่สำคัญของ Centric มีฟังก์ชันการวางแผนการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัสดุคุณภาพ และนวัตกรรมที่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว Centric SMB จะให้ความสำคัญกับเครื่องมือหลักและการปฏิบัติที่ดีที่สุด ในอุตสาหกรรมสำหรับแบรนด์มาแรง Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอบประสบการณ์งานระดับบริหารแบบดิจิทัลเสมือนจริงเพื่อการทำงานร่วมกันและการทำการตัดสินใจ Centric Software เป็นผู้บุกเบิกการทำงานทางไกล โดยมีแอปพลิเคชันบนมือถือให้บริการเป็นรายแรกสำหรับการจัดการวงจรผลิตภัณฑ์ (PLM) และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการเชื่อมต่อระบบขององค์กรอื่นๆ หลายองค์กร เช่น ERP, DAM, PIM, e-com, การวางแผน และอีกมากมาย รวมถึงเครื่องมือการทำงานสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น Adobe® Illustrator และไฮสตรัคของตัวเชื่อมต่อ CAD 3 มิติ นวัตกรรมของ Centric มีพลังขับเคลื่อนทางการตลาด 100% โดยมีอัตราการนำไปใช้สูงที่สุดและใช้เวลารวดเร็วที่สุดในการให้ผลตอบแทน ในอุตสาหกรรม นวัตกรรมทั้งหมดของ Centric ช่วยลดเวลาในการออกสู่ตลาด ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนต่างๆ Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจ้าของรายใหญ่ของ Centric Software และเป็นผู้นำของโลกในด้านซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ การทำรูปจำลองแบบ 3 มิติ และโซลูชัน PLM

Centric Software ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมหลายรายการ ซึ่งรวมถึงการได้รับเสนอชื่อจาก Red Herring ให้อยู่ในรายการ Top 100 Global ในปี 2013, 2015 และ 2016 นอกจากนี้ Centric ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอีกหลากหลายรายการจาก Frost & Sullivan ในปี 2012, 2016, 2018 และ 2021 อีกด้วย

 CentricSoftware™



[www.centricsoftware.com](http://www.centricsoftware.com)